

ที่ สปสช. ๓.๖๕/๒๕๖

๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ตอบข้อหารือการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง

อ้างถึง หนังสือ สปสช. เขต ๖ ระยอง ที่ สปสช. ๕.๓๖/๑๓๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง ขอรื้อกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จะสนับสนุนกลุ่มองค์กรภาคประชาชนดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ซึ่งตามโครงการดังกล่าวมีการจัดหาเครื่องออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราเสี่ยงของการเจ็บป่วยด้วยโรค เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๒) กำหนดให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ จากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น เห็นว่า การสนับสนุนโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ กรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องมีใช้เพียงเพื่อการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเท่านั้น โดยควรมีกิจกรรมอื่นประกอบด้วย เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนฯ ควรคำนึงถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และงบประมาณของกองทุน ประกอบการพิจารณาด้วย

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ไร่ศิริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท

☎ นายจักรพงษ์ อยู่เย็น

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐